

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “เดินจีบปช.เลิกจำเลย ๙๙ ศพ” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. “ศุภชัยกับพวกโดนอีก” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์
๓. “ประหารชีวิต ๕ จำเลย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. คอลัมน์แฉดวงคนการเมือง จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. กฎหมายวาไรตี้ “คำประกัน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๓. “จำคุก ๓ ตำรวจ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. คอลัมน์ตาซังพันดาว จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “ผู้พิพากษาแนะปฏิรูปศึกษาใช้หลักศาสนาพุทธสอนเด็ก” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

Source : มติชน

Date : 2 ต.ค. 2560

Page : 9

No: 60339945

ตาชั่ง
พินดาว

●●...บันทึกหน้าใหม่ประวัติศาสตร์การเมืองไทย เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินจำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา “นายกรัฐมนตรีลำดับที่ 28” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลการระบายข้าวจนเกิดการทุจริตที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของโครงการจำนำข้าว เพาะมติ 8:1 ชี้ว่าผิด ส่วนมติ 9:0 จำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา... ● พลันที่ประกาศใช้ “พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560” มีผล 29 ก.ย. มาตรา 61 บังคับให้จำเลยต้องแสดงตัวในการยื่นอุทธรณ์ มาตรา 25 ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อศาลรับฟ้อง รวมถึงไม่นับอายุความกรณีจำเลยหลบหนีระหว่างพิจารณาคดีหรือหลังศาลพิพากษา เท่ากับว่าหาก “อดีตนายกฯ หญิง” ปรากฏตัวในประเทศไทย จะถูกจำคุก 5 ปี ทันที แต่ถ้าไม่ยอมถูกจำคุกมีอันต้องย้ายสามะโนครวัไปต่างแดนเช่นเดียวกับพี่ชาย “นายกรัฐมนตรีคนที่ 23” ทักษิณ ชินวัตร... ● เปลี่ยนตัว “เดอะหลวง” พล.ต.ต.ภานุรัตน์ หลักษณ์ รอง ผบ.ชน.รับไม่ ปธ.สืบข้อเท็จจริง กรณี พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ รอง ผบ.ก.น.5 เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ “อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์” หลบหนี แทน พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นานา รอง ผบ.ก.น.5 ตามคำสั่ง “บิ๊กปู” พล.ต.อ.ศรียุทธ รั้งฉัตรพรมณกุล รอง ผบ.ตร. เหตุยึดตำแหน่งสูงกว่าผู้ถูกสอบ... ● อีกคดีคนดัง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำคุก 10 เดือน อดิตปลัดคมนาคน สุปจน์ ทรัพย์ล้อม จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ขณะพ้นจากตำแหน่งกรรมการรถไฟ กรรมการการบินไทย กรรมการรถไฟฟ้า ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นเวลา 1 ปี พร้อมห้ามดำรงตำแหน่งราชการ 5 ปี นับจากวันที่ 18 ม.ค.2555... ● ปิดกวางดบ้าน ปปป.ส่งสำนวนทุจริตเงินทอนวัด 23 แห่ง ลีด 2 ให้ ป.ป.ช.ฟัน 19 บิ๊ก พศ. อดิตบัก พศ. พระเถระ เสียหาย 140 ล้าน หลังส่งลีดแรก 12 วัด ดำเนินคดี 10 คน เสียหาย 60 ล้าน พ.ต.อ.วราวุธ สุขวัฒน์ รอง ผบ.ก.ปปป. รอเป่านกหวีดลูดลีด 3 กว่า 100 วัด... ● ด้านแก๊อตั้งตั้ง “ผอ.พศ.” พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์ เสน่ห์ ยึดคืนสำเร็จ क्रम.ยอมถอย หลังย้ายไม่



ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร



เรือโทสมนึก เสียงก้อง



ประยุทธ์ เพชรคุณ

ถึง 1 เดือน จากนั้นคงเห็นการทลายเครือข่ายหากินกับศาสนาอย่างเข้มข้นตามสไตล์ “ผอ.พงศ์พร”... ● ฟากกรมปทุมวัน ปีนี้มีสีกาก็เข้าคิวเออร์ลี 475 นาย อาทิ พล.ต.ท.โชติกร สนิมंत्र พล.ต.ท.กิตติสัมพันธ์ เดชสุนทรวัฒน์ จเรตำรวจ (สบ8) พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองจเรตำรวจ (สบ7) อดีตนายตำรวจติดตามและหัวหน้าทีม รบก. ทักษิณ ชินวัตร ล่าลูด “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เซ็นอนุมัติแล้ว มีผลวันที่ 1 ต.ค.นี้... ส่วน 181 “ผบก.-รอง ผบ.ตร.” ที่ ก.ตร.ไฟเขียวแต่งตั้งแล้ว “บิ๊กแป๊ะ” ออกคำสั่งให้รักษาราชการตำแหน่งใหม่ วันที่ 1 ต.ค.เช่นกัน ลานต่อภารกิจ ป้องกันลูดญาการ... ● พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. สัมมนาสดานิตำรวจล้ำสมัย บูรณาการ กระบวนการยุติธรรม ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน ลก.บางแก้ว สมุทรปราการ สน.ภาษีเจริญ สก.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 3 โรงพัก ต้นแบบนำร่อง “จุดยุทธศาสตร์สำคัญ” สอดคล้องปฏิรูปสถานี ตำรวจยุค 4.0 เน้นบริการรวดเร็ว เท่าเทียม ทันสมัย เป็นสากล รองรับประชาคมอาเซียน เพิ่มคุณภาพชีวิต ตำรวจ โปรงใส มีโรงเรียนนายร้อย ตำรวจเม่งงาน... ● มติใหม่ประกันตัววิระพล ตั้งสุวรรณ ปธ.ศาลฎีกา เปิดศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center) เรียกสั้นๆ “ก้าไลอีเอ็ม” ใช้รัดข้อเท้าสำหรับติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับปล่อยตัวชั่วคราว กรณีมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ เพื่อลดจำนวนผู้ต้องขัง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นำร่อง 23 ศาล เช็กพิกัด 24 ชม. ดีเดย์ 5.ค.นี้... ● ตามมารยาท “เรือโทสมนึก เสียงก้อง” อธิบดี อัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกฯ ลูกจากแก๊อโฆษกฯ มีผลวันที่ 29 ก.ย. เหตุ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริหาร อัยการสูงสุด พ้นจากตำแหน่งไปนั่งอัยการอาวุโส วันที่ 1 ต.ค.นี้... ● ด้านศาลยุติธรรม จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 1 มี สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ สุรียณ์ห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม แถลงนโยบายบริหารศาลยุติธรรมพร้อมตอบข้อซักถาม สื่อมวลชน ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา วันที่ 3 ต.ค. เวลา 10.00-12.00 น.

ปรัศวีร์

Source : มติชน

Date : 2 ต.ค. 2560

Page : 8

No: 60339942

ผู้พิพากษาแนะปฏิรูปศึกษา ใช้หลักศาสนาพุทธสอนเด็ก

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายอนุรักษ์ ศรีสาธาธิบดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยว่า โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งนำปฏิกริยา 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา ไปสอนเด็กตั้งแต่อนุบาล เพราะสังคมตะวันตกเป็นครอบครัวเดี่ยว ไม่มีบุคคลหลายสถานะอยู่รวมกันในครอบครัวอย่างครอบครัวขยายของไทยในอดีต ซึ่งเป็นเวทีให้เด็กๆ ฝึกความสัมพันธ์กับผู้คนในสถานะต่างๆ ตามธรรมชาติ โดยใช้หลักการสอนและภาษาที่เข้าใจได้ง่ายว่า 1.ฝึกช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นนิสัย (ทาน) 2.อย่าตะต้องตัวผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต (ศีล) 3.พูดแต่สิ่งดีๆ (ภาวนา หรือ สมถิ กับปัญญา) โดยสอนให้เด็กๆ ทำ 3 สิ่งนี้ตลอดชีวิต และจัดกิจกรรมให้เด็กทำตามหลักการ 3 ข้อนี้เพื่อรู้ เข้าใจและ

ประพฤติปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

นายอนุรักษ์กล่าวว่า สังคมไทยปัจจุบัน เปลี่ยนจากครอบครัวขยาย เป็นครอบครัวเดี่ยวตามตะวันตก โดยเฉพาะสังคมเมือง แต่การศึกษาของเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามให้รองรับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป จึงมีเด็กในระบบการศึกษาที่ไม่มีวุฒิภาวะสมวัย ขาดสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตนตามวัย ไม่มีระเบียบวินัย ไม่ตั้งใจเรียนเป็นจำนวนมาก เห็นแก่ตัวและคำนึงถึงเพียงประโยชน์ส่วนตน ไม่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ของผู้อื่น เป็นปัญหาใหญ่ที่คืบในระบบการศึกษาดูเหมือนจะยังไม่รู้ จึงเน้นแต่พัฒนาระบบการเรียนการสอน วิชาการ วิชาชีพเท่านั้น ขาดการพัฒนาการสอน วิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

"ตั้งในธรรมเนียมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเสนาบดีพระพุทธานุชาจารย์ (โสภา ปุณฺโฑ) เรื่อง 'การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต' และโดยเฉพาะพระธรรมในพระพุทธศาสนาที่เน้น 'พัฒนาตนเอง' ไม่ใช่ 'พัฒนาทรัพยากรมนุษย์' ตามที่หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะมนุษย์เราไม่ใช่ทรัพยากรที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา แต่คนมนุษย์เป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา" นายอนุรักษ์กล่าว

นายอนุรักษ์กล่าวอีกว่า ถ้าเราสามารถจัดให้การศึกษามาพัฒนามนุษย์ มีการเรียนการสอนในเวลาหรือชั่วโมงเรียนได้โดยตรง ไม่เป็นเพียงการศึกษาเสริมนอกเวลาเรียนปกติในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมได้น่าจะได้ผลกว่า เพราะหากเราสามารถพัฒนาเด็กให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้แล้ว วิชาการ วิชาชีพ หรือวิชาเฉพาะต่างๆ เหล่านั้น เด็กที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อจะสามารถชวนช่วยหาความรู้ได้ด้วยตนเอง พิจารณาตัวอย่างได้ ครูผู้สอนไม่จำเป็นต้องสอนอะไรมาก